



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 1305

ที่ อว 0605.1(1.0.4)/ว 625

วันที่ 28 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เรียน บุคลากรกองกลางทุกคน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้ารับการประเมินฯ ดังกล่าว กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จึงได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ในการนี้ จึงขอเผยแพร่เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

(นางสาวณภัทร พรจำศีล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกลาง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง



ประกาศกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบราชการไทยให้ โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดย มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติ ให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกวาระเทศกาล และโอกาส พิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญ หรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร รัตนสุธีระกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม